

Bài 1 trang 32 VBT Sử lớp 9

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế các nước Tây Âu được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mỹ. Nhận định đó đúng hay sai?

Lời giải:

- Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó: Các nước Tây Âu muốn nhận được viện trợ của Mỹ theo “kế hoạch Mac-san” để khôi phục nền kinh tế, thì buộc phải tuân theo những điều kiện do Mỹ đặt ra, như: không được tiến hành quốc hữu hóa xí nghiệp; hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ; gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ,... → Các nước Tây Âu ngày càng lệ thuộc vào Mỹ.

Bài 2 trang 32 VBT Sử lớp 9

Sau khi củng cố được thế lực, giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước Tây Âu đã thực hiện những chính sách gì? Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

Lời giải:

x	Hạn chế các quyền tự do dân chủ, xóa bỏ các cải cách tiến bộ, ngăn cản các phong trào công nhân và phong trào dân chủ.
x	Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, nhằm khôi phục ách thống trị đối với các nước thuộc địa.

Bài 3 trang 33 VBT Sử lớp 9

Kẻ các mũi tên từ cột A (thời gian) sang cột B (sự kiện) sao cho đúng.

Lời giải:

Tháng 4/1949		Thành lập nước CHLB Đức
Tháng 9/1949		Nước Đức được thống nhất
Tháng 10/1949		Thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)
3-10-1990		Thành lập CHDC Đức

Bài 4 trang 33 VBT Sử lớp 9

Em hãy điền vào bảng sau đây tên các tổ chức liên kết kinh tế ở Tây Âu cho phù hợp.

Lời giải:

Thời gian thành lập	Tên gọi các tổ chức liên kết kinh tế
Tháng 4/1951	- Cộng đồng than thép châu Âu
Tháng 3/1957	- Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu - Cộng đồng kinh tế châu Âu
Tháng 7/1967	- Cộng đồng châu Âu
Năm 1991	- Liên minh châu Âu

Bài 5 trang 33-34 VBT Sử lớp 9

Lời giải:

a. Hội nghị cấp cao các nước EC (họp tháng 12/1991) được tổ chức ở nước nào?
Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

	Pháp		Đức	x	Hà Lan
	Bỉ		Italia		Lúc-xăm-bua

b. Em hãy cho biết những quyết định quan trọng của hội nghị này là gì?

- Các quyết định quan trọng của hội nghị Ma-xtrich:

+ Xây dựng một thị trường nội địa châu Âu với một liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu, có một đồng tiền chung duy nhất (đồng Euro)

+ Xây dựng một liên minh chính trị, mở rộng sang liên kết về chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung châu Âu.

+ Đổi tên Cộng đồng châu Âu thành Liên minh Châu Âu.

Bài 6 trang 34 VBT Sử lớp 9

Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu (EU) có bao nhiêu nước thành viên? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

A. 6 nước.

B. 11 nước.

C. 15 nước

D. 25 nước

E. 27 nước.

Lời giải:

D. 25 nước